

Số: 251/TB - VKS

Hà Nam, ngày 03 tháng 01 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Viện trưởng VKSND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023

Ngày 30/12/2022, Viện KSND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022. Tại hội nghị, đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã kết luận, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Viện trưởng Viện KSND cấp huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Quán triệt, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Viện kiểm sát theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp, Nghị quyết số 13 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành. Xác định nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng hình sự. Tập trung nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra một cách thực chất, xuyên suốt quá trình tố tụng và thực hiện ngay từ giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; phát huy tính chủ động, tích cực của Kiểm sát viên trong hoạt động kiểm sát điều tra, giải quyết các vụ án hình sự, bảo đảm việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can có đủ căn cứ, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, đình chỉ bị can do không phạm tội và việc Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

Trong quý I/2023, tập trung phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ án hình sự còn tồn của năm 2022 chuyển sang. Đối với những vụ án mới khởi tố cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian giải quyết. Chú trọng phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng, trong đó tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội; tập trung chỉ đạo, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ án do Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

2. Thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả công

tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật; quan tâm lựa chọn, đào tạo, tụt đào tạo đội ngũ Kiểm sát viên chuyên sâu lĩnh vực công tác này; nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm các loại án. Thông qua công tác kiểm sát kịp thời phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của các cơ quan tư pháp và các cơ quan quản lý nhà nước để kiến nghị, kháng nghị yêu cầu xử lý, khắc phục vi phạm và phòng ngừa chung.

3. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về pháp luật, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phòng 15 tham mưu Lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch đào tạo, luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ; tăng cường luân chuyển giữa các Phòng, giữa VKS cấp tỉnh và cấp huyện để đào tạo toàn diện đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ nhằm ngăn ngừa, phòng chống suy thoái, trì trệ, tiêu cực và bảo vệ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ, cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong hoạt động nghiệp vụ kiểm sát. Rà soát, đánh giá đúng thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của VKS 2 cấp để đề xuất và kiến nghị những yêu cầu đối với nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp thực hiện các dự án phần mềm về công nghệ thông tin trong ngành, trọng tâm là phần mềm Sở thụ lý điện tử hình sự, công tác số hóa và lưu trữ hồ sơ; phấn đấu ứng dụng phòng họp không giấy.

5. Quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và của Ngành, nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Văn bản số 106-CV/TU ngày 22/02/2021 của Tỉnh ủy về việc quán triệt thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 và Công văn số 231-CV-TU ngày 19/7/2021 của Tỉnh ủy về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và các chỉ thị, nghị quyết về công tác cải cách tư pháp, Nghị quyết của Ban cán sự đảng Viện KSND tối cao, Nghị quyết của Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh về công tác cán bộ, công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành; giữ gìn uy tín, hình ảnh của Ngành, của cơ quan, đơn vị. Duy trì thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên; kiên quyết xử lý, đấu tranh với những vi phạm và biểu hiện tiêu cực ngay trong nội bộ cơ quan, đơn vị và trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra đột xuất và thanh tra theo chuyên đề; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, quy chế nghiệp vụ.

6. VKS 2 cấp tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan tư pháp cùng cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

7. Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy chế phối hợp liên ngành phù hợp với quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động của Viện kiểm sát nhằm thực hiện ngày một tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

8. Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 01/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công trong Ngành. Thủ trưởng các đơn vị dự toán tập chung chỉ đạo và phải chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản công của đơn vị, đảm bảo đúng pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới.

Văn phòng Viện KSND tỉnh tích cực phối hợp với các đơn vị tư vấn tham mưu lãnh đạo Viện thực hiện các thủ tục xây dựng trụ sở VKSND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng; thực hiện giải ngân vốn đầu tư công được giao hiệu quả, đúng tiến độ cam kết.

Trên đây là Kết luận của Viện trưởng VKSND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh thông báo để các đơn vị nghiên cứu và tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các đ/c Lãnh đạo VKS tỉnh (để chỉ đạo);
- Các Phòng thuộc VKS tỉnh (để t/hiện);
- VKSND cấp huyện (nt);
- Lưu TH, VT.



**Trần Thị Đông**

